





Led

Biển LED quảng cáo đẹp, bắt mắt, giá tốt nhất

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Décoration

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Hiện nay, biển quảng cáo đang trở thành xu hướng cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Nó là nhân tố quan trọng giúp khách hàng có thể nhận diện được thương hiệu của bạn hoặc cũng có thể thu hút được sự chú ý của khách hàng.

Cùng Nguyễn Long Idea tìm hiểu ngay nhé!

Bảng hiệu Alu chữ nổi là gì?

Bảng hiệu, bảng quảng cáo alu chữ nổi là mẫu biển quảng cáo với chất liệu chủ yếu là những tấm hợp kim nhôm hay còn gọi là alu (viết tắt của Aluminium).

Vật liệu này được cấu tạo từ hai lớp nhôm chống oxy hóa, bên trong là phần lõi cứng ở giữa là chất liệu nhựa Polyethylene có khả năng chống cháy, có độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ cao.

Bảng hiệu alu chữ nổi hiện đang được ứng dụng phổ biến để làm các loại biển quảng cáo, biển hiệu trong nhà, ngoài trời để tăng thêm vẻ đẹp sang trọng cho biển quảng cáo.

Ưu điểm của biển Alu chữ nổi:

Trọng lượng nhẹ, dễ di chuyển lắp đặt

Dễ uốn cong hoặc cắt nhỏ, xẻ rãnh để thi công lắp đặt dễ dàng

Có đặc tính chống ăn mòn và chống oxy hóa cao, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Bề mặt phẳng, sáng bóng, màu sắc tươi sáng mang giá trị thẩm mỹ cao giúp nâng cao tính sang trọng, quý phái cho biển hiệu.

Liên hệ Nguyễn Long Idea để nhận ngay báo giá bảng hiệu alu chữ nổi nhanh nhất và chính xác nhất hiện nay.

Đơn vị thi công làm biển hiệu uy tín

Nguyễn Long Idea được thành lập bởi những chuyên gia đầy tâm huyết. Chúng tôi quan tâm chăm sóc hình ảnh thương hiệu của bạn bởi thương hiệu là tài sản giá trị nhất mà bạn có được sau bao nhiêu khó khăn gây dựng trên thương trường. Đó là sứ mệnh đầy tự hào của chúng tôi.

Các chuyên gia của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm ở tất cả các khâu.

Xây dựng, sáng tạo thương hiệu đến lập kế hoạch truyền thông và quản trị thương hiệu.

Phát triển một thương hiệu thành công, tạo lập một thương hiệu sáng tạo.

Bất kể yêu cầu của bạn ra sao, chúng tôi đều giúp bạn thực hiện công việc đó tốt nhất.

Dịch vụ sáng tạo của chúng tôi đang khác biệt độc đáo cho nhiều thương hiệu.

Luôn lắng nghe yêu cầu của khách hàng, thấu hiểu yêu cầu sáng tạo ngay từ khi mới bắt đầu.

Giá trị của thương hiệu, giải pháp hiệu quả đầy sáng tạo gia tăng giá trị thương hiệu của bạn.

Vì thế chúng tôi luôn sẵn sàng trải nghiệm cùng bạn để làm bảng hiệu alu giá rẻ bình dương, làm bảng hiệu công ty hcm, thi công biển quảng cáo tại Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Thi công biển quảng cáo, đẹp, sang trọng, nổi bật bắt mắt đang là ưu tiên.

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY THIẾT KẾ QUẢNG CÁO NGUYỄN LONG (An Phát)

Văn Phòng : 94B Kha Vạn Cân, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Hotline : 097 9764 640

Website: nguyenlongidea.com

Email : nguyenlongidea@gmail.com

ĐT: 028 7301 7689 (Bộ phận: Kế Toán)

CN 1 : 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CN 2 : 68 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
CN 3 : 69 Bạch Đằng, P.2, Q. Bình Thạnh
CN 4 : 86 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3
Tags: ***Biển led quảng cáo***

Matériaux

Outils

Étape 1 -
